

# ด่วนมาก

ที่ กค 0409.6/ 0.108

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๒ ธันวาคม 2546

เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0526.5 / ว 38 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2541

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ของราชการทั้งในและต่างประเทศตามหนังสือที่อ้างถึงที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใช้ดุลยพินิจในการบริหารงบประมาณการเบิกค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้บริการ) กรณีที่มีผู้ถือครองฯ ภายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ และหากจำเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้พิจารณาตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการภายในวงเงินไม่เกินคนละเดือนละ 1,000 บาท โดยส่วนที่เกินให้ข้าราชการผู้ถือครองฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับปรุงกำหนดกรอบวงเงินการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้บริการ) ของส่วนราชการต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของส่วนราชการ และเอื้อต่อระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการยิ่งขึ้น จึงยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0526.5 / ว 38 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ดังนี้

1. ให้ส่วนราชการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงบประมาณการเบิกค่าใช้จ่ายบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้บริการ) ของทางราชการภายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ และหากจำเป็นต้องเบิกจ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ให้พิจารณาตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการภายในกรอบวงเงินดังนี้

1.1 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับ 8 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าลงมาภายในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราคนละเดือนละ 1,000 บาท

/ 1.2 ผู้ที่ ...

1.2 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าภายในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราคนละเดือนละ 2,000 บาท

1.3 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับ 10 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าภายในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราคนละเดือนละ 3,000 บาท

1.4 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับ 11 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าภายในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราคนละเดือนละ 4,000 บาท

ทั้งนี้ส่วนที่เกินให้ข้าราชการผู้ถือครองฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

2. เมื่อส่วนราชการได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว ให้ดำเนินการเก็บเงินส่วนที่เกินวงเงินที่กำหนดจากผู้ถือครองฯ เพื่อสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามใบแจ้งหนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมหมาย ภาษี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร

โทร. 0-2273-9984